

Số: 49 /BC-PKT

Nhơn Trạch, ngày 04 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động lĩnh vực Công Thương tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2018

I. Kết quả đạt được:

1. Công nghiệp:

Tình hình chung các khu công nghiệp tập trung:

Trong tháng phát sinh 04 dự án đầu tư mới (03 dự án FDI) và 01 dự án (Việt Nam), với tổng số vốn đầu tư quy đổi là 5,5 triệu USD; các ngành đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất sản phẩm cơ khí, phụ kiện giày dép, linh kiện điện tử và chế biến cà phê, hạt điều đến từ các quốc gia Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam (danh sách đính kèm).

Đồng thời, thành lập 01 Văn phòng Đại diện của Công ty Kaneko SangYo tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 Tín Nghĩa – giai đoạn 2 (Thuê Văn phòng của Công ty CP Phát triển doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản).

Nâng tổng số dự án trên địa bàn huyện là 420 dự án đầu tư, với tổng vốn thu hút đầu tư toàn huyện là 7,262 tỷ USD. Hiện có 293/420 dự án đi vào hoạt động, qua đó giải quyết việc làm cho hơn 85.000 lao động tại địa phương và trong khu vực.

Lực lượng lao động làm việc tại KCN: Tổng số lao động Việt Nam trong KCN là 85.000 người, trong đó lao động ngoại tỉnh chiếm 69,8% và lao động nữ chiếm 63% trên tổng số lao động; lao động nước ngoài 1.900 người, lao động tại các doanh nghiệp FDI chiếm 86,7%.

Tiền lương - thu nhập: Mức lương bình quân 6.200.000 đồng đến 8.000.000 đồng/người/tháng; trong đó, mức lương chính chiếm 75% thu nhập hàng tháng, còn lại là thu nhập làm thêm giờ, phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng. Nhìn chung, mức lương và thu nhập của công nhân KCN ngày càng cải thiện.

Tình hình cụm công nghiệp địa phương:

Tình hình thu hút đầu tư của các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp:

Cụm công nghiệp gồm có 32 dự án hiện tại có 15 dự án đang hoạt động (trong đó có 04 dự án hiện hữu), 05 dự án đang xây dựng và 12 dự án đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, với tổng kinh phí gồm đầu tư xây dựng hạ tầng và chi phí bồi thường khoảng 232.313.345.000 đồng (hai trăm ba mươi hai tỷ, ba trăm mười ba triệu, ba trăm bốn mươi lăm ngàn đồng) được phê duyệt theo Quyết định 1973/QĐ-UBND và Quyết định 1974/QĐ-UBND ngày 15/4/2011 gồm các hạng mục (đính kèm các hạng mục).

Công tác đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp:

Công tác đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp: Gói thầu san nền giai đoạn 1, giai đoạn 2; gói thầu thoát nước mưa- thoát nước thải giai đoạn 1 và giai đoạn mở

rộng; Gói hệ thống điện 22kV đã hoàn thành 100% khối lượng công việc; riêng gói thầu giao thông giai đoạn 1 và giai đoạn mở rộng đã thực hiện 95% giá trị khối lượng công việc, hiện nay đang tiếp tục thi công và hoàn chỉnh lớp kết cấu bên trên; gói thầu bố vỉa giai đoạn 1 và giai đoạn mở rộng đã hoàn thành 85% khối lượng công việc, hiện nay đang tiếp tục thi công.

Về tiến độ đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải cụm công nghiệp: Sau khi thống nhất với các doanh nghiệp về phương án đầu tư trạm xử lý nước thải theo hình thức “xây dựng - khai thác - chuyển giao – BOT”. Tuy nhiên, Sở Kế hoạch Đầu tư có ý kiến dự án nêu trên phải đầu tư theo hình thức “BCC – hợp đồng – hợp tác – kinh doanh”, hiện đơn vị tư vấn đang lập lại thủ tục đầu tư theo ý kiến của Sở Kế hoạch – Đầu tư.

Về hệ thống cấp nước sinh hoạt bên trong Cụm công nghiệp: UBND huyện đã làm việc với Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch nhằm chuẩn bị cho quá trình triển khai hạng mục cấp nước sinh hoạt bên trong Cụm công nghiệp (gồm 02 gói thầu – giai đoạn 1 và giai đoạn 2 mở rộng). Đến nay, UBND huyện đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu cho các gói thầu nêu trên và tiếp tục lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát đủ năng lực thực hiện theo quy định.

Về tuyến đường thoát nước tạm (trong khi chờ đường 25C), UBND huyện đang xem xét hồ sơ để đăng báo thông báo mời thầu và triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp

Công tác hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Phú Thạnh – Vĩnh Thanh theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh. Sở Công thương đã phối hợp với các Sở, ngành có liên quan họp thống nhất quy trình, thủ tục hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; trong đó, đề xuất UBND tỉnh ưu tiên hỗ trợ kinh phí 20 tỷ đồng cho UBND huyện Nhơn Trạch thanh toán nợ cho nhà thầu thi công các công trình đã hoàn thành (11,5 tỷ đồng); với phần kinh phí còn lại (8,5 tỷ đồng) đầu tư 02 hạng mục phục vụ trạm xử lý nước thải gồm: hạng mục đường thoát nước tạm (phát sinh) và hạng mục cấp nước sinh hoạt, 50% kinh phí còn lại sẽ thanh toán sau khi hoàn thành 02 hạng mục công trình nêu trên. UBND huyện đã nhận được kinh phí của hỗ trợ của tỉnh là 5.600.000.000 đồng.

+ Công tác khuyến công

Ngày 27/03/2018, Phòng Kinh tế huyện đã có buổi làm việc với Trung tâm Khuyến công tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Dịch vụ Đô thị huyện về việc triển khai nhiệm vụ đề án khuyến công trên địa bàn và tình hình tiến độ giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ (đợt 1) đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thạnh – Vĩnh Thanh huyện trong năm 2018. Kết quả, Trung tâm Khuyến công tỉnh đề nghị Trung tâm Dịch vụ Đô thị huyện cung cấp bản đối chiếu công nợ của Công ty Xây Dựng 62 và kiến nghị Phòng Tài chính Kế hoạch huyện có phương án giải ngân thanh toán các khoản nợ nhà thầu thi công.

Trên cơ sở đó, Trung tâm Khuyến công tỉnh báo cáo Sở Công Thương xin chủ trương bổ sung kinh phí hỗ trợ (đợt 2) về nội dung thanh toán các khoản nợ cho nhà thầu thi công hạ tầng Cụm Công nghiệp Phú Thạnh – Vĩnh Thanh theo quy định.

Tham mưu TT-UBND huyện dự thảo kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp gỡ và đối thoại doanh nghiệp lần 1-2018 trên địa bàn huyện.

Hướng dẫn Cơ sở sản xuất bột sen Trường Phát lập hồ sơ để được hưởng ưu đãi về việc ứng dụng chuyển đổi thiết bị tiên tiến (mới 100%) phục vụ sản xuất và nâng cao năng suất sản lượng, chất lượng của sản phẩm sen sấy khô.

Báo cáo kết quả tình hình hoạt động và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ quý I/2018 và phương hướng nhiệm vụ quý II/2018 trên địa bàn huyện.

2. Lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ:

Xây dựng phát triển chợ nông thôn:

Về hiện trạng chợ: Theo quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trên địa bàn huyện có 16 chợ. Trong đó, theo hạng chợ: có 02 chợ hạng I, 02 chợ hạng II và 12 chợ hạng III. Chợ được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố 8 chợ (Phú Hữu, Đại Phước, Hòa Bình, Giồng Ông Đông, Phước Khánh, Phước An, Long Thọ 1, Phước Thiện); 07 chợ tạm (Phú Hội, Long Tân, Phú Thạnh, Đoàn Kết, Sơn Hà, Long Thọ ấp 4, Hiệp Phước và đang lập thủ tục đầu tư xây dựng chợ Nội Phước An.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Phòng Kinh tế đã trực tiếp khảo sát chợ Phước An, qua đó, đã hướng dẫn đánh giá tiêu chí 7- chợ nông thôn theo văn bản số 1566/SCT-TM ngày 10/05/2017 của UBND huyện về việc hướng dẫn hồ sơ đánh giá tiêu chí 7 về chợ nông thôn trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu (nâng cao).

Phối hợp các đơn vị chuyên môn như Đội Quản lý Thị trường số 10, Trung tâm Y tế, phòng Y tế kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh rượu tại cơ sở Nguyễn Thị Mật ở ấp 2 Long Thọ. Qua đó, hướng dẫn cơ sở lập thủ tục cấp phép theo quy định.

Đồng thời, Phối hợp các đơn vị chuyên môn Đội Quản lý Thị trường số 10 kiểm tra công ty TNHH 3A tổ chức khuyến mãi tại trung tâm văn hóa Phước Thiện. Qua đó, đã nhắc nhở yêu cầu đơn vị tổ chức đúng địa điểm đã được cấp phép.

Tình hình kinh doanh các ngành hàng có điều kiện:

Kinh doanh xăng dầu: Trong kỳ, hoạt động kinh doanh xăng dầu ổn định, không phát sinh thêm.

Kinh doanh khí hóa lỏng LPG: Tham mưu UBND cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí LPG cho 01 cơ sở.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 05 NĂM 2018

1. Công nghiệp

Tiếp tục theo dõi các tình hình thu hút các dự án đầu tư mới và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tập trung và Cụm công nghiệp địa phương trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và đề xuất những giải pháp tham mưu TT-UBND huyện kịp thời xử lý.

Tổ chức Hội nghị gặp gỡ và đối thoại doanh nghiệp lần 1-2018 trên địa bàn huyện.

Tổ chức họp triển khai kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành, đoạn qua huyện Nhơn Trạch. Đồng thời, xây dựng dự trù kinh phí thực hiện chuyển đổi nghề cho các hộ dân bị thu hồi đất trên địa bàn xã Phước An, Vĩnh Thanh và Phước Khánh.

2. Thương mại – Dịch Vụ:

Tiếp tục thực hiện phát triển mạng lưới chợ theo quy hoạch đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và tập trung kêu gọi đầu tư để xây dựng các chợ Phú Hội, Vĩnh Thanh, các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn.

Tiếp tục hướng dẫn thực hiện tiêu chí 7- chợ nông thôn đối với các chợ trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng chợ văn hóa, văn minh đối với các chợ Phước An, Phước Khánh, Long Thọ, Vĩnh Thanh.

Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục xin bổ sung quy hoạch Siêu thị tại xã Đại Phước. Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn lập hồ sơ cho DNTN Ngọc Sơn về thủ tục đầu tư kinh doanh khai thác chợ tại xã Long Tân.

Phối hợp các cơ quan chuyên môn tổ chức hậu kiểm các ngành hàng kinh doanh có điều kiện như rượu, bia, thuốc lá, khí hóa lỏng.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện hoạt động lĩnh vực Công Thương nhiệm vụ tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2018. Phòng Kinh tế Nhơn Trạch kính báo TT-UBND huyện, Sở Công thương Đồng Nai./.

Nơi nhận:

- Sở Công thương (báo cáo);
- TT. UBND huyện;
- Trưởng, Phó Phòng;
- Lưu VT-TH.

KT. TRƯỜNG PHÒNG



Đoàn Thị Kim Thu